

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH,
NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính thưa quý vị cử tri!

Tôi tên là: **NGUYỄN TIẾN TÂN**, sinh năm 1965. Tôi có thời gian công tác trong bộ máy nhà nước 34 năm, trong đó có 17 năm trong ngành tài chính, 12 năm ngành kế hoạch đầu tư và 5 năm là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, chức danh: Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh. Đơn vị công tác: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

Là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi đã tham gia cùng Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận, quyết định thông qua 255 nghị quyết. Các nghị quyết khi ban hành đều đảm bảo cụ thể hóa nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, của các cấp ủy đảng và sát với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo tính khả thi và được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tôi cũng tham gia 64 đợt khảo sát, giám sát các lĩnh vực kinh tế - xã hội theo chương trình giám sát hàng năm do Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Qua giám sát đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và các cấp chính quyền địa phương khắc phục những hạn chế nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời, trực tiếp tiếp xúc cử tri 20 đợt trước và sau mỗi kỳ họp HĐND tỉnh, qua tiếp xúc đã trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri, ghi nhận và chuyển các cơ quan cấp tỉnh nghiên cứu trả lời, thực hiện tiếp công dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân 5 đợt.

Nay tôi được Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh tiếp tục tín nhiệm, giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 và được Ủy ban bầu cử tỉnh phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 14 huyện Lộc Ninh, gồm 5 xã: **Lộc Thịnh, Lộc Thành, Lộc Hưng, Lộc Khánh, Lộc Thái**. Đây vừa là vinh dự đồng thời vừa là trọng trách mà tôi được giao khi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kính thưa quý vị cử tri!

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định **15** chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu cơ bản đến năm 2025 trong đó một số chỉ tiêu sau:

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt từ 9% đến 10%/năm.
2. GRDP bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng, tương đương 4.500 USD.

3. Cơ cấu kinh tế: công nghiệp - xây dựng 46 - 48%, thương mại - dịch vụ 36 - 38%, nông - lâm - thủy sản 15 - 17%.

4. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 là 185.000 tỷ đồng.

5. Thu ngân sách đạt 18.000 - 18.500 tỷ đồng.

6. Kim ngạch xuất khẩu đạt 5 tỷ USD.

7. Thành lập mới 6.000 doanh nghiệp và 150 hợp tác xã.

8. Tạo 200.000 việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 3%. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%; mỗi năm giảm khoảng 2.000 - 2.500 hộ nghèo.

Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Lộc Ninh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu như:

Tổng giá trị sản xuất toàn xã hội đến năm 2025 đạt 12.800 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12-14%/năm; GRDP bình quân đạt 97,65 triệu đồng/người, phấn đấu đạt 100 triệu đồng/người; cơ cấu kinh tế nông - lâm - thủy sản 50%; công nghiệp - xây dựng 26%; thương mại - dịch vụ 24%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 đạt 1.617 tỷ đồng; phấn đấu tăng thu ngân sách hàng năm từ 10-15%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1-2%/năm; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong nhiệm kỳ 2020-2025...

Đây là những chỉ tiêu cơ bản trong mục tiêu tổng quát mà Đảng bộ và nhân dân Bình Phước, Đảng bộ và nhân dân huyện Lộc Ninh phải phấn đấu đạt được trong 5 năm tới và cũng là căn cứ để tôi xây dựng Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 với nội dung cụ thể, như sau:

Tôi sẽ dành nhiều thời gian để tiếp xúc cử tri, lắng nghe đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng cũng như ý kiến phản ánh của cử tri, báo cáo trung thực với HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng để xem xét giải quyết những vấn đề bức xúc có liên quan đến địa phương mà tôi đang phụ trách.

Hiện nay, Bình Phước đang thực hiện mục tiêu đô thị hóa, do đó việc quy hoạch, thu hồi đất, đền bù giải tỏa, tái định cư là việc làm rất khó khăn, phức tạp. Ngoài ra, còn phải thực hiện đồng bộ việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi cơ cấu lao động, giải quyết công ăn, việc làm, vấn đề ô nhiễm môi trường... Đó là những vấn đề bức xúc hiện nay cần tập trung giải quyết. Tôi sẽ đề xuất với HĐND tỉnh đặc biệt quan tâm đến các chính sách như: An sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, tăng cường công tác cải cách hành chính. Đặc biệt là thực hiện tốt chính sách đền bù giải tỏa, tái định cư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương bền vững, bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân địa phương. Đồng thời, tôi sẽ tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, thực sự là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Tham gia cùng với HĐND tỉnh giám sát việc tổ

chức thực hiện hiệu quả thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh... mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra. Trong đó chú trọng các vấn đề: hiệu quả của thu hút đầu tư trong và ngoài nước; phát triển sản xuất, phát triển kinh tế dịch vụ nói chung, dịch vụ du lịch và cảng biển nói riêng trên địa bàn.

Tôi cũng rất quan tâm đến những vấn đề thiết thực đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân: giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của nhân dân, xóa đói giảm nghèo; vấn đề về đất đai, tái định cư, nhà ở cho người có thu nhập thấp; giáo dục và y tế, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, môi trường sinh thái...

Thứ nhất: Tôi sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, tích cực đóng góp ý kiến để cùng Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn trong tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, trong xây dựng chính quyền, trong tất cả các lĩnh vực như: kinh tế, tài nguyên, môi trường, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai: Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi sẽ tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo luật định, gần gũi, lắng nghe những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để phản ánh đến Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ động liên hệ chặt chẽ với cử tri ở địa phương; báo cáo với cử tri hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời đầy đủ những yêu cầu và kiến nghị của cử tri, báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, tuyên truyền và phổ biến các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, vận động và cùng với nhân dân thực hiện các nghị quyết đó.

Tôi sẽ đóng góp kiến nghị cũng như đề xuất những vấn đề quan trọng của địa phương, những vấn đề nhân dân quan tâm, lo lắng nhưng không thuộc thẩm quyền của ngành đến các sở, ngành khác của UBND tỉnh để chỉ đạo, xử lý kịp thời; hướng dẫn, giúp cử tri thực hiện được quyền và lợi ích hợp pháp của mình. sẽ tham gia cùng với Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng và ban hành những nghị quyết, chính sách cụ thể phù hợp với địa phương.

Thứ ba: Thực hiện tốt vai trò giám sát của người đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thường xuyên giám sát việc tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân địa phương.

Thứ tư: Tôi sẽ tiếp tục tham gia ý kiến với HĐND tỉnh về một số giải pháp để giải quyết các vấn đề được đông đảo cử tri địa phương quan tâm, bức xúc hiện nay, như:

- Xây dựng dự toán ngân sách phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, huy động tốt các nguồn thu nhất là thu từ đất (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất), thu tiền xổ số kiến thiết, từ sản xuất kinh doanh, bố trí chi ngân sách theo hướng tăng dần tỷ trọng cho đầu tư xây dựng cơ bản tập trung, trong đó ưu tiên cho chương trình nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững, cơ sở giáo dục và y tế, hạ tầng giao thông kết nối, trọng điểm, giảm dần chi quản lý hành chính, bố trí thêm ngân sách cho các huyện biên giới để đảm bảo cho an ninh - quốc phòng.

- Quan tâm đến việc cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, nhất là cấp quyền sử dụng đất lâm nghiệp trả về địa phương sau quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bình Phước.

- Các chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở nông thôn; thực hiện các chính sách tín dụng cho doanh nghiệp, người dân để phục vụ sản xuất và tiêu dùng.

- Chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thực hiện các chương trình, dự án, hủy bỏ các dự án đưa vào danh mục thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư nhưng kéo dài thời gian không thực hiện ảnh hưởng đến người dân. Khắc phục tình trạng quản lý khai thác khoáng sản tài nguyên, ô nhiễm môi trường tại các trang trại chăn nuôi heo, lò gạch, rác thải, nước sinh hoạt nông thôn. Chú trọng quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp các đập thủy lợi.

- Các chính sách đối với các xã nghèo, xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn, xã đồng bào dân tộc thiểu số, công tác cứu đói giáp hạt, đất sản xuất, tuyển lao động làm việc đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Chính sách đối với người lao động, đặc biệt là lao động trong ngành cao su, giá cả nông sản.

- Chính sách về các khoản thu phí, lệ phí, các khoản góp tại địa phương trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, dịch bệnh.

- Chính sách đối với cán bộ, công chức cơ sở, thôn, ấp như: tiền lương, sinh hoạt phí, trợ cấp, các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo.

- Chính sách hỗ trợ về đầu tư nhà ở và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt của công nhân ở các khu, cụm công nghiệp;

- Cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư, tạo điều kiện thuận để tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, tệ nạn xã hội.

Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên, tôi sẽ cùng Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng hành cùng các cấp chính quyền địa phương góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện Lộc Ninh và các xã nơi tôi ứng cử.

Kính thưa quý vị cử tri!

Bản thân tôi nhận thức được: “Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương; xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội củng cố quốc phòng - an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước”.

Do đó, nếu được cử tri tại địa phương tín nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân.